

โทรเลขถึงธรรมศาสตร์เผยแพร่เหตุผล ๓ ประการ

ช่วยปฏิเสธรับคุณวุฒิฯ มธ. ข้อตลาไม่กระจำง

ป๋วย อังภากรณ์ โทรเลขถึงธรรมศาสตร์ ปฏิเสธ
รับปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐ-
ศาสตร์ ระบุคดี ๖ ตุลาคมยังไม่ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง
ให้เป็นที่กระจ่าง มหาวิทยาลัยในไทยยังไร้เสรีภาพ
ทางวิชาการ และประเทศไม่เป็นประชาธิปไตย
เตรียมส่งจดหมายตามมา (อ่านต่อหน้า ๑๒)



ป๋วย อังภากรณ์

ป่วย

รายงานข่าวเปิดเผย "มติชน" ว่า นายป่วย อธิการบดี อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโทรเลขมาถึงมหาวิทยาลัย โดยปฏิเสธรับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ตามที่มหาวิทยาลัยขอมติให้ ทั้งนี้ นายป่วยมีเหตุผลว่าประการแรก เหตุการณ์วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๐๕ ได้ส่งผลกระทบต่อเพื่อน ต่อ นายป่วยเอง

และข้อเท็จจริงยังไม่ได้รับการเปิดเผย แม้ว่าจะมี พรบ. นิรโทษกรรมอดีตจำเลยทั้งหมดก็ตาม แต่ขณะยังมีนักศึกษาออกจํานวนมากยังออกไปอยู่ในชนบท จึงยังไม่ถือเป็นข้อยุติได้

ประการที่สอง นายป่วยระบุว่า เสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยยังไม่เพียงพอตามที่เคยตั้งใจไว้จะให้

ประการที่สาม ประเทศไทยยังไม่เป็นประชาธิปไตย

"ท่านจะมีจดหมายมาแสดงเป็นทางการครั้งหนึ่ง ตอนนั้นท่านโทรเลขมาให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว" แหล่งผู้ใกล้ชิด นายป่วย กับ "มติชน"

ขณะเดียวกัน บ้างท่านเปิดเผยว่า บ้างสุขภาพของนายป่วย ชุมมาก หลังจากที่ถูกตัดและต้องพักฟื้นเดือน เพราะเส

ในสมองแตก " นายไตรรงค์ กล่าว เดินได้ สุขภาพดี วาดเห็นด้วยที่จะตั้งมูลนิธิตั้งกล่าวขึ้น เพราะนายหาเรื่องการพูด ที่ป่วยเป็นคนดี ไม่เคยต่างเป็นอัมพาต เวล พรอย การถูกกล่าวหาว่า ได้มากจน บ้าง เป็นคอมมิวนิสต์ เป็นเรื่องมอช ให้รู้ว่าต้อง การเมือง แต่นายป่วยเป็นแหล่งข่าว คนที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยช่วงหลัง มีญา คอรัปชั่น ควรให้อุ่นชนจาก ประเทศ ไ รุ่นหลังเอาอย่างไปเยี่ยม ก็ สามารถ พูดคุยกันได้

แหล่งข่าว กล่าว อีก ว่าการเขียนจดหมายมาถึงมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการถึงเหตุผล ๓ ข้อที่กล่าวมาเป็นเหตุให้นายป่วยปฏิเสธรับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้นั้นจะให้ นายไม่ตรี อิง

เห็นชอบด้วย — ทรงมหา วิทยาลัยจึงเป็นผู้ดำเนิน การติดต่อแจ้ง ไปยัง นายป่วย ที่ประเทศอังกฤษ เพราะเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทำประโยชน์ด้านวิชาการ แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

"เรื่องที่อาจารย์จะรับหรือไม่รับนั้นผมไม่พูดอะไร ผมไม่รู้จริง ๆ เพียงแต่รู้ว่าท่านมาไม่ได้ ก็แจ้งเรื่องให้ทางรองอธิการบดีทราบแล้ว" นายประกาศยืนยัน

นายไตรรงค์ สุวรรณศิริ วิชาการนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ กล่าวกับ "มติชน" กรณีมีข่าวเรื่องตั้งมูลนิธิ อิงกากรณ์ ว่า เป็นเพียงเรื่องที่บัณฑิต เศรษฐศาสตร์ เก่า ๆ พูดถึงกันเท่านั้น โดยจะเรียไรเงินมาตั้งมูลนิธิขึ้น แต่ก็ไม่แตกแยกไป แล้วเพราะกลัวว่าจะถูกเพ่งเล็ง จึงหันมาเรียไรให้นักศึกษาเป็นทุนในการศึกษาแทน

นายไตรรงค์ กล่าว ว่าตนเห็นด้วยที่จะตั้งมูลนิธิตั้งกล่าวขึ้น เพราะนายหาเรื่องการพูด ที่ป่วยเป็นคนดี ไม่เคยต่างเป็นอัมพาต เวล พรอย การถูกกล่าวหาว่า ได้มากจน บ้าง เป็นคอมมิวนิสต์ เป็นเรื่องมอช ให้รู้ว่าต้อง การเมือง แต่นายป่วยเป็นแหล่งข่าว คนที่ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยช่วงหลัง มีญา คอรัปชั่น ควรให้อุ่นชนจาก ประเทศ ไ รุ่นหลังเอาอย่างไปเยี่ยม ก็ สามารถ พูดคุยกันได้

การถึงเหตุผล ๓ ข้อที่กล่าวมาเป็นเหตุให้นายป่วยปฏิเสธรับพระราชทานปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้นั้นจะให้ นายไม่ตรี อิงกากรณ์ บุตรเป็นผู้เขียนให้ โดยผ่านการพิจารณาของ นายป่วยอีกครั้ง

ทางคณะพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจะมีขึ้นในวันที่ ๒๐ ตุลาคมสภณ ณ หอประชุมใหญ่ โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับกว่า ๑ พันคน

นายประกาศน์ อวยชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เบ็ดเผย "มติชน" ว่าตนได้รับโทรเลขด่วนจากนายป่วย อิงกากรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๐ นี้ มีข้อความยาว ประมาณ ๒ บรรทัดเป็นภาษาอังกฤษ

นายประกาศน์ กล่าว ว่าเท่าที่จำข้อความ ได้ นายป่วยเขียนวารสาร เป็น เกียรติ แต่ไม่สามารถมารับ ได้จะมีจดหมายตามมา โดยไม่ได้ให้เหตุผลอะไร ซึ่งก็คงเป็นที่รักนยอว่า นายป่วยป่วยอยู่ที่ประเทศอังกฤษ

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาจะมีขึ้นในวันที่ ๒๐ ตุลาคมนี้ นายประกาศน์กล่าวว่า เมื่อนายป่วยมาไม่ได้ก็ ไม่มีการหาคนแทน เพราะนายป่วยต้องเป็นผู้ตั้งตัวแทนขึ้นมาให้รับแทน แต่การที่จะไปตีความว่า ไม่ยอมรับปริญญา ก็ไม่ถูกต้องทีเดียว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว ว่า การอนุมัติปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ นายป่วย เป็นมติจากที่ประชุม คณะบดี ทูคณะและสภามหาวิทยาลัย